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 กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--รอยเตอร์   

      

        บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรช่ัน(D) ผู้ให้บริการด้านทันตกรรม คาดจะนําหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) ราวต้นไตรมาส 2/60 โดยจะระดมทุนไม่ตํ่ากว่า 120 ล้านบาท เพ่ือนําไป

ขยายธุรกิจ และนําไปชาํระคืนหนี ้ซึ่งในปีนีมี้แผนเปิดสาขาใหม่ประมาณ 3-4 สาขา   

        "คาดว่าในต้นไตรมาส 2 ปีนี(้นําหุ้นเข้าจดทะเบียน)...ส่วนโรดโชว์จะทยอยในเดือน มี.ค.กําลงัดอูยู่ว่า จะ

ไปก่ีแห่ง แต่ท่ีแน่นอนคือท่ีกรุงเทพฯ" นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 

และการเงิน เดนทลัฯ กลา่วกบั"รอยเตอร์"  

        เดนทลัฯ ซึง่ให้บริการด้านทนัตกรรม คลินิกทนัตกรรม ภายใต้แบรนด์ สไมล์ ซิกเนเจอร์, เดนทลั ซิกเนเจอร์ 

และ บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล เดนทลั เซ็นเตอร์(BIDC) จะเสนอขายหุ้น IPO จํานวน 50 ล้านหุ้น ในราคา

พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมด โดยมีบริษัท ท่ีปรึกษา 

เอเซีย พลสั จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน  

        โครงสร้างผู้ ถือหุ้ น มีกลุ่มครอบครัวตันตาปกุล ถือหุ้ นใหญ่ 100% แต่ภายหลังการเสนอขายหุ้ น IPO 

สดัสว่นจะลดเหลือ 75%  

        ด้านนายพรศกัดิ์ ตนัตาปกลุ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เดนทลัฯ กล่าวว่า เงินท่ี

ได้จากการระดมทนุ ได้วางแผนนําไปใช้ 3 ส่วน ได้แก่ เป็นงบลงทุนปีนีป้ระมาณ 50 ล้านบาท, จะใช้คืนหนี ้

สถาบนัการเงินประมาณ 60-70 ล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ   

        เขา คาดวา่ เงินท่ีได้จากการระดมทนุดงักลา่ว จะรองรับการขยายงานได้ไมต่ํ่ากวา่ 2-3 ปี โดยไมต้่องระดม

ทนุเพิ่ม   

        นายประทีป กล่าวว่า บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึน้ในปีนีป้ระมาณ 3-4 สาขา ซึ่งจะใช้เงินทุนจาก 

IPO ประมาณ 35 ล้านบาท โดยเงินทนุท่ีใช้แตล่ะสาขา ขึน้อยู่กบัรูปแบบและทําเล โดยหากเป็นแบรนด์ สไมล์ 

ซิกเนเจอร์ จะมีจํานวนห้องท่ีให้บริการ 3-5 ห้อง จะใช้เงินลงทนุประมาณ 7-10 ล้านบาทตอ่สาขา แตห่ากเป็น

แบรนด์ เดนทลั ซิกเนเจอร์ จะมีจํานวน 5-10 ห้อง ใช้เงินลงทนุประมาณ 10-15 ล้านบาทตอ่สาขา   

        ปัจจบุนับริษัทมีสาขาทัง้หมด 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ 10 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่ง อยู่ท่ีภูเก็ต ซึ่งพบว่าส่วน

ใหญ่ถึงจดุคุ้มทนุแล้ว และสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเหลือเพียง 3 สาขาใหม่ ท่ียงัไม่ถึงจดุคุ้มทนุ แตท่ี่ผ่าน

มาสาขาในกลุม่ของบริษัท จะมีระยะเวลาถึงจดุคุ้มทนุโดยเฉล่ียประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี   



        ตามข้อมลูในแบบไฟลิ่ง ระบวุ่า ศนูย์ทตันกรรม BIDC เป็นสาขาท่ีใหญ่สดุในกลุ่ม ด้วยจํานวนห้องแพทย์

ท่ีเปิดให้บริการ 21 แหง่    

        นอกจากนี ้บริษัทเตรียมนําเงิน IPO ไปซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึง่จะนําไปใช้ใน 12 สาขา ท่ีเปิดให้บริการดงักลา่ว   

        ส่วนเงินท่ีจะนําไปใช้ชําระคืนเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน จะช่วยทําให้ลดภาระดอกเบีย้จ่ายของกลุ่มบริษัทได้

ประมาณ 4.7 ล้านบาท ซึ่งจะสนบัสนนุให้ผลประกอบการดีขึน้ และคาดว่าจะทําให้สดัส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ(D/E) 

จะลดลงมาต่ํากวา่ 0.5 เทา่ จากปัจจบุนัอยูท่ี่ 1.05 เทา่   

        นายพรศกัดิ์ กล่าวว่า บริษัทจะมีความแตกตา่งจากบมจ.แอลดีซี เด็นทลั ซึง่จดทะเบียนอยู่ในตลาด mai 

ในแง่ของกลุ่มลูกค้า ซึ่งบริษัทจะเน้นลูกค้าระดับพรีเมียมตัง้แต่เกรด A จนถึงระดับ B+ รวมถึงลูกค้าจาก

ตา่งชาติ ท่ีเข้ามาใช้บริการ ขณะท่ี LDC เป็นกลุ่มลกูค้าบุคคลทัว่ไป และมีสาขาอยู่จํานวนมาก โดยเฉพาะใน

ตา่งจงัหวดั  

        เขา กลา่ววา่ การท่ีบริษัทเน้นลกูค้าระดบับน ทําให้มีรายได้ตอ่หวัอยูใ่นระดบัสงู ซึง่ลกูค้าตา่งชาตท่ีิเข้ามา

ใช้บริการ สว่นใหญ่ประมาณ 30-40% จะมาจากออสเตรเลีย เพราะมัน่ใจในคณุภาพการให้บริการ ซึง่บริษัทได้

มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีเทียบเท่ากับโรงพยาบาลของสหรัฐ ซึ่งมาตรฐานดงักล่าวจะมีการเข้ามา

ประเมินทุก 3 ปี โดยบริษัทได้มาแล้ว 4 ปี และถือเป็นรายแรกของไทยท่ีทําธุรกิจด้านทันตกรรม และได้

มาตรฐานดงักลา่ว ขณะท่ีคา่ใช้จา่ยในไทย ถือวา่ถกูกวา่ในออสเตรเลีย ประมาณเกือบ 50%  

        ขณะท่ีสดัสว่นรายได้ของบริษัท มาจากคนไทยประมาณ 50% และมาจากลกูค้าตา่งชาตอีิก 50%  

        เขา กลา่ววา่ บริษัทจะเน้นการให้บริการท่ีเป็นเฉพาะทาง และมีมลูคา่สงู เชน่ การทํารากฟันเทียม, การจดั

ฟัน ซึง่จะมีมาร์จิน้ท่ีสงูกวา่การรักษาทัว่ไป เชน่ การขดูหินปนู   

        นายประทีป กล่าวว่า รายได้ของบริษัทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง(57-59) เติบโตโดยเฉล่ียประมาณ 5% แม้

ในช่วงท่ีผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไทยไม่เอือ้อํานวย แตบ่ริษัทก็ยงัเติบโต และคาดว่าในปีนีร้ายได้จะเติบโตไม่ต่ํา

กวา่ 5% ซึง่มาจากการเปิดสาขาใหมท่ี่เพิ่มขึน้   

        ในสว่นจํานวนผู้มาใช้บริการ ก็เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 57 อยูท่ี่ระดบั 5.29 หม่ืนคน, ในปี 58 ท่ี 5.50 

หม่ืนคน และในปี 59 อยู่ท่ี 5.84 หม่ืนคน ซึ่งคาดว่าในปีนีจ้ะมีจํานวนเพิ่มขึน้ประมาณ 5% ในระดบัเดียวกับ

รายได้--จบ--   

 


